
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ 

 
 

   วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธาน          
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน       
ท าหน้าทีป่ระธานการประชุม  
  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว     
ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

  (๑) กระทู้ถาม       (ไม่มี) 

  (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม   (ไม่มี) 

  (๓) รับรองรายงานการประชุม    (ไม่มี)    

  (๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว   (ไม่มี) 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบต่อที่ประชุม  เรื่อง นายทะเบียน
พรรคการเมือง แจ้งเรื่อง พรรคประชานิยมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง หลังจาก พลต ารวจเอก ยงยุทธ 
เทพจ านงค์ หัวหน้าพรรคประชานิยมได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร พรรคประชานิยม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลิกพรรค
ประชานิยมตามข้อ ๑๒๒ ของข้อบังคับพรรคประชานิยม พ.ศ. ๒๕๖๑ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประกาศให้พรรคประชานิยมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง (๗) และวรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ เป็นต้นไป และพลต ารวจเอก ยงยุทธ  เทพจ านง  ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ       
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แล้ว  

ที่ประชุมรับทราบ  

(๕) เรื่องท่ีค้างพิจารณา      

๑. พิจารณาเฉพาะญัตติที่ค้างการพิจารณามาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕     
ปีที่ ๒ ครั้งที่ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในญัตติ เรื่อง ขอให้สภา
ผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการสมัญพิจารณาศึกษาแผนการใช้น้ ามันปาล์ม (ปาล์มดีเซล) เป็นพลังงาน
ทดแทนอย่างสมดุลและยั่งยืน นายสาคร เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ 
โดยได้น าญัตติในท านองเดียวกันอีก ๖ ฉบับ มาพิจารณาในคราวเดียวกัน ซึ่งสมาชิกฯ ได้อภิปราย ให้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
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โดยในวันนี้ที่ประชุมเห็นชอบในญัตติดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๘ และประชุมมีมติตั้งคณะกรรมาธิการฯ จ านวน ๓๙ คน ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณา
จ านวน ๙๐ วัน 

๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารถรับจ้าง
สาธารณะส่วนบุคคลในการให้บริการกับผู้บริโภคและอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยมี นางสาวธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ  

ในการนี้ประธานฯ ได้หารือท่ีประชุม น าเอาญัตติในท านองเดียวกันอีก ๗ ฉบับ มาพิจารณาใน
คราวเดียวกัน รวมเป็น ๘ ฉบับ ได้แก่  

๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารถ
รับจ้างสาธารณะส่วนบุคคลในการให้บริการกับผู้บริ โภคและอัตราค่าโดยสารที่ เหมาะสมในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมี นางสาวธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย 
เป็นผู้เสนอ 

๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาและ    
หาแนวทางแก้ปัญหาการให้บริการรถโดยสารผิดกฎหมายและการก าหนดมาตรฐานค่าโดยสารรถโดยสาร
สาธารณะ โดยมี นายชาญวิทย์ วิภูศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ 

๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
แนวทางแก้ปัญหาจักรยานยนต์รับจ้างทั้งประเภทรับขนส่งคนโดยสารและประเภทรับขนส่งสิ่งของ  โดยมี     
นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล กับคณะ เป็นผู้เสนอ 

  ๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะประจ าทาง  โดยมี นางสาวปารีณา   
ไกรคุปต ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ 

๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษา
กรณีการบริการรถรับจ้างสาธารณะและส่วนบุคคล เพ่ือบริการให้กับผู้บริโภคอย่างทั่วถึงและราคาเหมาะสมใน
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมี พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร         
พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ 

  ๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
การให้บริการ การก าหนดอัตราค่าโดยสาร ระบบบริหารจัดการ และแผนงานพัฒนาในอนาคตของระบบขนส่ง
สาธารณะในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยมี นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ 

๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา    
รถรับจ้างสาธารณะส่วนบุคคลในการให้บริการกับผู้บริโภคและอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม โดยมี นายกรวีร์            
ปริศนานันทกุล และนายภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 

๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้คณะกรรมธิการการคมนาคมพิจารณาศึกษาปัญหาและหาแนวทาง  
การแก้ไขการให้บริการและการก าหนดอัตราค่าโดยสารของรถรับจ้างสาธารณะ โดยมี นายโสภณ ซารัมย์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 

สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
สมาชิกฯ ส่วนใหญ่อภิปรายสนับสนุนญัตติดังกล่าว เพราะเห็นว่า การน ารถส่วนตัวมารับจ้างมาใช้รับจ้างสาธารณะ   
เป็นสิ่งที่จะสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว และควรท าเรื่องดังกล่าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องมีการปรับปรุง
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แก้ไขกฎหมาย เพ่ือจะได้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรถรับจ้างในปัจจุบัน        
โดยค านึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ในส่วนของรถบริการสาธารณะ เช่น ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ควรปรับปรุง
สภาพรถให้มีสภาพดีได้มาตรฐานสากล รวมถึงไปมารยาทของผู้คนขับรถสาธารณะ และกระเป๋ารถเมล์ ปรับปรุงเส้นทาง
การเดินรถไม่ให้มีความซ้ าซ้อนกัน จนท าให้รถโดยสารสาธารณะขาดเส้นทาง ผู้โดยสารรอรถนาน ปรับปรุงอัตรา         
ค่าโดยสารเป็นไปด้วยความเหมาะสม มีการจ่ายค่าโดยสารผ่านระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อย ที่ไม่มีรถส่วนตัว เนื่องจากเป็นสวัสดิการ
พ้ืนฐานของประชาชนที่รัฐต้องจัดให้  

จากนั้น สมาชิกฯ ผู้ เสนอญัตติ ได้แถลงหลักการและเหตุของการเสนอญัตติ เพ่ือเสนอ
หลักการและเหตุผลเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมเห็นชอบให้น าญัตติทั้ง ๘ ฉบับ ให้ส่งให้คณะกรรมาธิการ          
การคมนาคม พิจารณาศึกษา โดยก าหนดระยะเวลาในการพิจารณา จ านวน ๙๐ วัน 

๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา
ผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาการประมงพ้ืนบ้านในกลุ่มจังหวัดที่มีสภาพพ้ืนที่ท้องทะเลน้ าตื้น            
โดยม ีนางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ 

ในการนี้ประธานฯ ได้หารือท่ีประชุม น าเอาญัตติในท านองเดียวกันอีก ๙ ฉบับ มาพิจารณาใน
คราวเดียวกัน รวมเป็น ๑๐ ฉบับ ได้แก่  

๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ปัญหาผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาการประมงพ้ืนบ้านในกลุ่มจังหวัดที่มีสภาพพ้ืนที่ท้องทะเลน้ าตื้น       
โดยมี นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ 

๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการศึกษาผลกระทบที่มีต่อผู้ประกอบอาชีพประมงขนาดกลางและขนาดเล็กจากมาตรการแก้ไขปัญหา
การท าประมงของรัฐบาล โดยมี นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ 

๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ปัญหาผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาการประมงพ้ืนบ้านในกลุ่มจังหวัดที่มีสภาพพ้ืนที่ท้องทะเลน้ าตื้น    
โดยมี นายสุชาติ อุสาหะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
   ๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ผลกระทบจากการประกาศก าหนดแนวเขตการท าประมงชายฝั่ง ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือชาติ เป็นผู้เสนอ 
   ๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการประมงของประเทศ โดยมี นายนริศ ข านุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ 
   ๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
แก้ไขปัญหาประมงพาณิชย์และประมงชายฝั่ง โดยมี นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    
พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 

๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
แก้ไขปัญหาประมงพ้ืนบ้านและพาณิชย์  โดยมี นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร       
พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ 
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๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาการประมงพ้ืนบ้าน โดยมี นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ 

๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
แก้ไขปัญหาประมงชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการทวงคืนพ้ืนที่สาธารณะอ่าวบ้านดอนและอ่าวพุนพิน    
นายสมชาติ ประดิษฐพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ 

๑๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้ศึกษาแก้ปัญหาผู้ประกอบอาชีพประมงทั้งประมงพาณิชย์และ
ประมงพ้ืนบ้านครอบคลุมทั้งด้านปัญหาระเบียบกฎหมายและมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพ
ประมงอย่างเป็นรูปธรรม โดยนายบัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์           
เป็นผู้เสนอ 

จากนั้น สมาชิกฯ ผู้เสนอญัตติ ได้แถลงหลักการและเหตุของการเสนอญัตติ เพ่ือเสนอหลักการและ
เหตุผลเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็น
ต่าง ๆ สมาชิกฯ ส่วนใหญ่อภิปรายสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาและแก้ไขปัญหาด้าน     
การประมง โดยขอให้มีการศึกษาเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง เนื่ องจากพ้ืนที่ในการท าประมงมีน้อย แต่มี
เรือประมงพาณิชย์มาก และปลาโตไม่ทัน จึงท าให้มีปัญหาในการแย่งพ้ืนที่กันระหว่างประมงพ้ืนบ้านและ
ประมงพาณิชย์ จนท าให้เกิดการลักลอบจับปลาที่ผิดกฎหมาย จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไข ต้องมีการปรับปรุง
ปัญหาการท าประมงนอกพ้ืนที่ โดยท าให้สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนปรับปรุง
กฎหมายแรงงาน และจัดหาแรงงานด้านการประมงให้เพียงพอ รวมถึงบทลงโทษต่อผู้กระท าผิดที่มีความรุนแรง
เกินไป โทษในการปรับ จับ ที่หนักเกินไปจนส่งผลกระทบกับผู้ประกอบอาชีพท าประมง ซึ่งเสนอให้มีการแก้ไข
ปัญหาประมง เริ่มจากการทบทวนกฎหมาย โดยเปิดโอกาสให้ชาวประมงเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและออกกฎหมาย รวมถึงการตั้งสภาประมงแห่งชาติหรือ กองทุนอนุรักษ์ทะเลไทย แก้ปัญหาพัฒนา
อาชีพชาวประมง หาจุดสมดุลให้ทั้งประมงพาณิชย์และประมงพ้ืนบ้าน ท ามาหากินได้ โดยไม่เบียดเบียน       
ซึ่งกันและกัน ควรให้ความสนับสนุนด้านงบประมาณเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือในการท าการประมง 
กองทุนเพ่ือการช่วยเหลือชาวประมง เพ่ือช่วยเหลือชาวประมงให้มีรายได้และสามารถประกอบอาชีพนี้ได้   
อย่างยั่งยืน สืบสานอาชีพประมงต่อไป และอีกประเด็นที่ต้องได้รับการช่วยเหลือคือราคาของผลผลิต          
ด้านประมง เพราะที่ผ่านมามีราคาตกต่ า ท าให้ชาวประมงได้รับความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจ  ควรท าแผน
เฉพาะพ้ืนที่ในการท าประมง เพ่ือสร้างมาตรการท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาไปในระดับชาติต่อไป 

จากนั้น ที่ประชุมเห็นชอบให้น าญัตติทั้ง ๑๐ ฉบับ ให้ส่งให้คณะกรรมาธิการการเกษตรและ
สหกรณพิ์จารณาศึกษา โดยก าหนดระยะเวลาในการพิจารณา จ านวน ๙๐ วัน 
  ๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน     
โดยมี ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ 

ในการนี้ประธานฯ ได้หารือท่ีประชุม น าเอาญัตติในท านองเดียวกันอีก ๗ ฉบับ มาพิจารณาใน
คราวเดียวกัน รวมเป็น ๘ ฉบับ ได้แก่  
   ๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานใน
ปัจจุบัน โดยมี ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ 
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  ๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
การศึกษาเรื่องความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในประเทศไทย โดยมี นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม และนายพัฒนา 
สัพโส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ 

  ๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาที่ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้เรียน โดยมี นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ 

  ๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาหา
แนวทางในการวางแผนการผลิตบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน    
โดยมี รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ และนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล 
เป็นผู้เสนอ 

  ๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ผลกระทบต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีการยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมี นายครูมานิตย์ 
สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ 

  ๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ โดยมี  
นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ 

  ๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาที่ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้เรียน โดยมี นายประสงค์    
บูรณ์พงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเสรีรวมไทย กับคณะ เป็นผู้เสนอ 

  ๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาแผน
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย โดยมี   
นายสฤษดิ์ บุตรเนียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 

จากนั้น สมาชิกฯ ผู้ เสนอญัตติ ได้แถลงหลักการและเหตุของการเสนอญัตติ เพ่ือเสนอ
หลักการและเหตุผลเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
ข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ โดยสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาประเด็นดังกล่าว  
เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นพ้ืนฐานของสังคม เป็นเครื่องมือในการลดช่องว่างของ
ความเหลื่อมล้ าในสังคม ต้องเปิดโอกาสในการเข้าถึงความรู้ การใช้ชีวิต การท างาน และเสนอให้มีการเพ่ิม
อัตราการรองรับเด็กกลุ่มพิเศษ และต้องมีการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการก้าวหน้าอย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งการศึกษายังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพ
ของความเป็นมนุษย์ และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ รวมถึงเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันให้กับ
ประเทศให้แข่งขันกับนานาประเทศได้ โดยการศึกษาสอนให้คนทุกคนมีความคิด การศึกษาและการเรียนรู้
เริ่มต้นตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์มารดา จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญปรับปรุงและปฎิรูปการศึกษาให้ มีความ
เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน การปรับปรุงระบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้เด็กคิดเป็น ท าเป็น และ
สามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริง รวมถึงให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม ลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษาในทุกมิติ ทั้งในด้านการจัดคุณภาพการศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียน      
บุคลาการทางการศึกษา อุปกรณ์ในการศึกษา ควรสนับสนุนให้มีกองทุนหรือเงินทุนสนับสนุนเพ่ือเปิดโอกาส    
ให้เด็กยากจนมีเงินทุนในการศึกษาสามารถศึกษาเล่าเรียนได้จนถึงระดับอุดมศึกษา โดยอยากให้มุ่งเน้นการดูแล
เด็ก มากกว่าการมุ่งเน้นแค่ผลสัมฤทธิ์ ด้านการศึกษาเท่านั้น จัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ ให้ตอบโจทย์ในการ
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น าไปใช้เพ่ือประกอบอาชีพได้จริง สร้างความแตกต่าง และสร้างทางเลือกให้กับผู้เรียน โดยเฉพาะในระดับ
มหาวิทยาลัย ต้องมีความชัดเจนในการผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในสังคม ตอบโจทย์
ตลาดแรงงาน เน้นการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการเรียนการสอน เพ่ือสร้างคน สร้างพลเมือง 
และพัฒนาประเทศ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 

จากนั้น ที่ประชุมเห็นชอบให้น าส่งญัตติจ านวน ๓ ญัตติ ให้คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาศึกษาต่อ ได้แก่ 

๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน โดยมี 
ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ 

๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาหาแนวทางใน
การวางแผนการผลิตบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน    โดยมี รอง
ศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ และนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ 

๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ โดยมี  นายพิสิฐ ลี้
อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ 

และที่ประชุมเห็นชอบให้น าส่งญัตติจ านวน ๕ ญัตติ ให้คณะกรรมาธิการการศึกษา พิจารณา
ศึกษาต่อ ได้แก่ 

๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการศึกษาเรื่อง
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในประเทศไทย โดยมี นายครูมานิตย์ สังข์ พุ่ม และนายพัฒนา สัพโส 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ 

๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาที่ ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ เรียน  โดยมี  นายวิ โรจน์  ลักขณาอดิศร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ 

 ๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบ
ต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีการยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก  โดยมี นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ 

 ๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาที่ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้เรียน  โดยมี นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเสรีรวมไทย กับคณะ เป็นผู้เสนอ 

 ๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาแผนปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษาและการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย  โดยมี           
นายสฤษดิ์ บุตรเนียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 

โดยก าหนดระยะเวลาในการพิจารณา จ านวน ๙๐ วัน จากนั้น ประธานฯ จึงสั่งปิดการ
ประชุม เวลา ๑๘.๕๕ นาฬิกา 

ปิดประชุมเวลา ๑๘.๕๕ นาฬิกา 
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